

สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ !

สมาคมต่างๆ ในประเทศสวีเดนมีขนาดใหญ่หลากหลาย

และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

มันเป็นไปได้อย่างไร? อะไรทำให้ผู้คนอยากมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกสมาคม?

สมาคมมีการดำเนินงานอย่างไร?

ในคู่มือเกี่ยวกับข้อมูลฉบับนี้เราได้จัดทำคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้

สมาคม - เป็นสถานที่นัดพบที่ยอดเยี่ยม!

สมาคมเปิดกว้างให้ทุกคนการเป็นสมาชิก

ซึ่งหมายความว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม คุณจะได้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าสำคัญ น่าสนใจ และสนุกสนาน

ในขณะที่เดียวกันคุณจะได้รู้จักกับ ผู้คนมากมายที่มีความสนใจคล้ายกัน

การเป็นสมาชิกสมาคมไม่มีการแสวงหาผลกำไร

ซึ่งหมายความว่าสมาชิกที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนั้น - ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ -

ทำงานในสมาคมในเวลาว่างของตน โดยไม่ได้รับเงินเดือน กล่าวคือไม่แสวงหาผลกำไร

ผู้ปกครองมีความสำคัญสำหรับสมาคม

เพื่อให้กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่รอด ผู้ปกครองและผู้ใหญ่คนอื่นๆ

จำเป็นต้องสนับสนุนและช่วยเหลือ สมาคมในบางครั้ง

นี้อาจหมายถึงการขับรถไปแข่งขันฮ็อกกี้หรือการแข่งขันว่ายน้ำในบางแห่ง

หรือการเข้าร่วมใน การทัศนศึกษาในป่าของเด็กๆ

ความพยายามเหล่านี้เป็นความช่วยเหลือที่สำคัญสำหรับสมาคมที่สมาชิกทำงานด้วย

ความสมัครใจในยามที่มีเวลาว่าง

ผู้นำและผู้ฝึกสอนสร้างแรงบันดาลใจ

มันอาจเกี่ยวกับการขี่ม้า เล่นหมากรุก หรือกิจกรรมค่าย -

ในเบื้องหลังจะมีผู้นำหรือผู้ฝึกสอนคอยช่วยเหลือและจูงใจ

คนหนุ่มสาวที่กระตือรือร้นอยู่เสมอ พวกเขาจัดสรรเวลาและมีบทบาทเป็นผู้นำที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่าง ที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มสาว

แน่นอนว่าที่ผู้ฝึกสอนและผู้นำทั้งหลายมีบทบาทสำคัญในสมาคมของเรา!

สมาคมอยู่ได้เพราะสมาชิกทั้งหลายของคุณ

ความมุ่งมั่นและกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกคือหัวใจที่แท้จริงของสมาคม สำหรับการเงินนั้น ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม และค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีมีความสำคัญ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของการเงินของสมาคม บางครั้งสมาคมยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลและสถาบันอื่นๆ เงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเช่าสถานที่และอุปกรณ์

สมาชิกทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีโครงสร้างเป็นประชาธิปไตย ซึ่งหมายความว่าในฐานะสมาชิกคุณสามารถเข้าร่วม และปรึกษาหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการได้ปีละครั้ง สมาคมมีการประชุมประจำปีโดยสมาชิกจะตัดสินใจ เกี่ยวกับกิจการและการเงิน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมาคมฯ ได้อีกด้วย บุคลากรในคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการอย่างต่อเนื่องของสมาคมจนถึงการประชุมประจำปีครั้งต่อไป คณะกรรมการยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาคมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ กิจกรรมของสมาคม และอาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎระเบียบของสมาคม →

ประเทศสวีเดนมีสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรมากมายให้เลือก

สมาคมบางแห่งในสวีเดนก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว และบางสมาคมก่อตั้งในเวลาต่อมา ในวงการกีฬาจะมี สมาคมขนาดใหญ่ที่สุดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬามากที่สุดเท่าที่จะหาได้ นอกจากนี้ยังมีสมาคมทางวัฒนธรรม มากมายและที่เกี่ยวข้องกับการละคร ดนตรี และการเต้นรำ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างเช่น สมาคมกีฬากลางแจ้ง และทางศาสนาตลอดจนสมาคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสิทธิสำหรับเด็ก และปัญหาสิ่งแวดล้อม